

กำหนดการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการสอบรอบสอง

โครงการ วมว. - มข. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน รอบแรกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการ กำกับดูแล ของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๕ แล้วนั้น ทางศูนย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) รับนักเรียนห้องละ ๓๐ คน รวมเป็น ๖๐ คน ซึ่ง มีรายละเอียดกำหนดการและแนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบรอบสอง ดังต่อไปนี้

๑. กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง : ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕

นักเรียนสามารถพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการสอบรอบสองจากอีเมลล์ของนักเรียนที่ให้ข้อมูลไว้ตอนสมัคร สอบรอบแรก โดยชำระค่าธรรมเนียมได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ และชำระค่าธรรมเนียมวันสุดท้ายภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ก่อนเวลา ๑๘.๐๐ น. ผ่านระบบธนาคาร

หมายเหตุ หากไม่ได้รับอีเมลล์ กรุณาติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๑๘๑-๖๖๖๘

๒. การยืนยันการเข้าสอบและรูปแบบการเข้าศึกษาโครงการ วมว.-มข. : ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

ให้นักเรียนยืนยันการเข้าสอบรอบสองและรูปแบบการเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนของโครงการ วมว.-มข. ได้ทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php โดยนักเรียนต้องแนบ หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบรอบสอง (ชำระเงินภายในวันที่ ๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ ธนาคาร) เมื่อยืนยันแล้ว ให้ส่งพิมพ์เอกสารยืนยันการเลือกรูปแบบการเข้าศึกษาโครงการ วมว.-มข.พร้อมลงลายมือ ชื่อผู้สมัครและผู้ปกครองในให้ครบถ้วน เพื่อนำมาส่งพร้อมเอกสารรายงานตัวสอบในวันสอบรอบสอง

๓. กำหนดการสอบรอบสอง : วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวเข้าสอบรอบสอง ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบรอบสองและ ศึกษาขั้นตอนในการรายงานตัวสอบรอบสองได้ทางเว็บไซต์ https://sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php หรือ เพจ Facebook : <https://web.facebook.com/sciuskku/>



QR Code : Web Site

https://sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php

๔. ประกาศผลการสอบรอบสอง : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ทางเว็บไซต์ https://sc.kku.ac.th/sciweb/student-scius_kku.php หรือ เพจ Facebook : <https://web.facebook.com/sciuskku/>